

ข่าว พัฒนบริหารศาสตร์

1. นิด้าโพลล์ (NIDA POLL)

ในระหว่างปลายเดือนธันวาคม 2517 และต้นเดือนมกราคม 2518 สถาบันชาติพัฒนาบริหารศาสตร์ได้จัดให้มีการสำรวจประชามติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2518 นี้ การสำรวจหาข้อมูลได้กระทำโดยวิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และการสัมภาษณ์โดยตัวต่อตัว วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาสำรวจก็เพื่อที่จะต้องการทราบแนวโน้ม ความนิยมของประชาชนที่มีต่อการเมือง พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละช่วงเวลาจนถึงวันเลือกตั้ง การสำรวจครั้งนี้มีลักษณะเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัญหาใดปัญหาหนึ่งทางด้านการเมืองและการเลือกตั้ง และมีได้มีความมุ่งหมายที่จะทดสอบสมมุติฐานใดสมมุติฐานหนึ่งโดยเฉพาะ

กล่าวโดยย่อ แนวความคิดสำคัญของการศึกษาสำรวจครั้งนี้มีอยู่ว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการดำเนินกิจการทางการเมืองทั้งในแง่ของประชาชน รัฐบาล และสถาบันทางการเมืองในแต่ละระดับชั้นถือว่าเป็นกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยข่าวสารที่เชื่อถือได้เป็นหลัก แต่การที่จะได้ข่าวสารที่มีคุณภาพดังกล่าวนั้นมีข้อที่น่าพิจารณาสองประการ คือ ประการแรก ข่าวสารดังกล่าวจำเป็นจะต้องรวบรวมแยกแยะโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ และปราศจากอคติอันจะเกิดจากการรวบรวมนั้น ประการที่สอง ข่าวสารดังกล่าวจำเป็นจะต้องจัดทำโดยสถาบันใดสถาบันหนึ่งซึ่งสามารถรักษาความเป็นกลางได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีผลให้เป็นที่น่าเชื่อถือแก่ทุกวงการที่เกี่ยวข้อง สถาบันจึงได้ตัดสินใจทำการสำรวจประชามติสัมพันธ์ในครั้งนี้

การสำรวจได้จัดทำขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2517 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2518 ส่วนครั้งที่สองได้จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2518 การสำรวจครั้งแรกเป็นการสำรวจเพื่อให้ทราบถึงความสนใจต่อการเลือกตั้ง ความตั้งใจที่จะไปออกเสียงเลือกตั้ง ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง และความสนใจที่จะเลือกผู้

สมัครเป็นพรรคหรือเป็นบุคคล ส่วนการสำรวจครั้งที่สองมีวัตถุประสงค์ที่จะทำนายผลการเลือกตั้ง โดยจกค่าคะแนนของผู้สมัครแต่ละคน ผลที่ได้จากการสำรวจเมื่อเปรียบเทียบกับผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมามีความใกล้เคียงกันอย่างมาก

จากผลของการสำรวจ คณะผู้สำรวจได้สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

ก. โดยที่มีพรรคการเมืองมากเกินไปจึงปรากฏว่า พรรคจำนวนไม่น้อยไม่ได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนพรรคที่ผู้มีสิทธิฯ ทราบโดยทั่วไปมีอยู่จำนวนจำกัด นอกจากนั้นบุคลิกภาพทางการเมืองหรือกิจกรรมทางสังคม ของ หัวหน้าพรรค และ กรรมการพรรค มีส่วนอย่างสำคัญในอันที่จะทำให้พรรคอยู่ในความสนใจของผู้มีสิทธิฯ

ข. ในค่านักผู้สมัครปรากฏว่า นอกจากจำนวนผู้สมัครในแต่ละเขตมีมากเกินไป ผู้มีสิทธิฯ จะสนใจติดตามแล้วยังพบว่า บุคลิกภาพทางการเมืองหรือทางสังคมของผู้สมัครส่วนใหญ่ ไม่อาจทำให้ผู้มีสิทธิฯ สามารถกำหนดจุดสนใจได้ เว้นแต่ผู้สมัครบางรายที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายเท่านั้น แต่ก็อาจจะมีผลเสียในขณะที่ยกเสียงเพราะผู้มีสิทธิฯ อาจจะไม่จำหมายเลขของผู้สมัครนั้น ไปออกเสียงผิดเขต

ด้วยความเห็นดังกล่าว คณะผู้สำรวจจึงได้ เสนอแนวปฏิบัติเพื่อให้การเลือกตั้งได้มีผลยิ่งขึ้น ดังนี้

ก. ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ควรจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิหรือออกเสียงในเรื่องของพรรคการเมืองยิ่งขึ้น และระบุงพรรคที่ผู้สมัครฯ สังกัดไว้ในหน่วยออกเสียงด้วย เพื่อเสริมสร้างโอกาสการออกเสียงเป็นพรรคให้มากขึ้น

ข. บรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายควรจะเร่งหาเสียงโดยเน้นความเป็นพรรคและนโยบายของพรรคทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้ชัดเจนยิ่งกว่าที่ทำอยู่ในปัจจุบัน แทนที่จะเน้นคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัครภายในพรรค เพราะโอกาสที่พรรคจะสร้างข่าวสารให้ถึงผู้มีสิทธิฯ ย่อมทำได้ดีกว่าส่วนบุคคล

ค. ในค่านักผู้สมัครฯ โดยที่บุคลิกภาพการเมืองและสังคมของผู้สมัครเป็นจำนวนมาก ไม่อาจจะทำให้เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นนี้ ฉะนั้น จึงควรจะหันมามุ่งใช้พรรคและนโยบายของพรรค และนโยบายของพรรคเป็นเครื่องมือเรียกร้องความสนใจจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะได้ผลมากกว่าการเน้นคุณสมบัติส่วนตัวเป็นสำคัญ